

KỶ HỌP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

nguồn nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào dự thảo Luật. Trong trường hợp tiêu chuẩn chất lượng nguồn nước liên quan đến hoạt động thuộc quyền quản lý của cơ quan khác thì cần có quy định phối hợp giữa các cơ quan cũng như chỉ ra cơ quan chủ quản quản lý để tránh chồng chéo thẩm quyền; về việc bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật trong đó có vấn đề liên quan đến Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Các đại biểu đã tập trung thảo luận về hình thức sử dụng đất được đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân; nhà ở xã hội xây dựng bằng vốn đầu tư

công; quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; xây dựng nhà lưu trú công nhân; phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang...

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đề nghị làm rõ nội dung tại khoản 2 Điều 16 quy định, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm thông báo các khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh để UBND cấp tỉnh xác định và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở; về kinh phí bảo trì nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, tại khoản 2 Điều 152 quy định: Đối với căn hộ, phần

diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính tại thời điểm bàn giao nhà ở phải đóng kinh phí bảo trì là 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó tại thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải đóng kinh phí bảo trì là 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó tại thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng. Do đó, để nghị điều chỉnh quy định theo hướng sử dụng giá bán căn hộ trung bình của chung cư để bảo đảm công bằng nguồn tài chính cho chủ đầu tư, tránh việc độn

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; bảo cáo đó án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu liên hợp công nghiệp phụ trợ điện khí và trung tâm điện - khí LNG Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đây là khu liên hợp công nghiệp và trung tâm điện khí tầm vóc quốc gia, là khu vực trọng điểm thúc đẩy phát triển vùng với cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ, đạt tiêu chuẩn, xây dựng và phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững. Với quy mô 208,06ha, sau khi đi vào hoạt động, khu liên hợp sẽ đóng góp vào kế hoạch phát triển năng lượng quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, đồng thời góp phần khai thác và sử dụng tài nguyên đất hiệu quả. Việc xây dựng khu liên hợp là sự cụ thể hóa chính sách của nhà nước từ sử dụng năng lượng hòa thách sang các dạng năng lượng thân thiện hơn, giảm tối đa tác động tới môi trường.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 và một số nội dung công tác cán bộ.

ANH ĐÀO

AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

trong đó, tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 19.500 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2022, tăng 106% so với năm 2018; tổng dư nợ cho vay đạt gần

12.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022, tăng 124% so với năm 2018. Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình còn tích cực phát triển

các hoạt động dịch vụ như thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ, thế, thanh toán không dùng tiền mặt... Đến ngày 31/12/2022, tổng thu từ hoạt động dịch vụ của Chi nhánh đạt 48,8 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021, tăng 184% so với năm 2018.

Không chỉ chú trọng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với tổng kinh phí tài trợ từ năm 2018 đến nay gần 50 tỷ đồng.

Với thị phần nguồn vốn chiếm 16,5% và dư nợ cho vay chiếm 13% toàn địa bàn, thời gian tới, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chỉ đạo của ngành ngân hàng để triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh; bám sát địa bàn, phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng; chú trọng phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa Agribank.

GẮN BIỂU CÔNG TRÌNH CÔNG VIÊN KỶ BÀ

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 26/10, UBND thành phố Thái Bình tổ chức lễ gắn biển công trình công viên Kỷ Bà nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023). Đây cũng là công trình chào mừng 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình.

Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Công viên Kỷ Bà được phê duyệt

quy hoạch năm 2008 với quy mô gần 10ha tại phường Kỳ Bá. Quá trình triển khai thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc dẫn đến kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và mỹ quan đô thị. Để bảo đảm phù hợp với định hướng và thực tiễn phát triển đô thị cũng như các quy định pháp luật, năm 2022, thành phố đã điều chỉnh quy hoạch lần 3 làm cơ sở triển khai thực hiện dự án. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành; sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân; đặc biệt là nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện dự án. Tháng 12/2022, công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư 118 tỷ đồng. Công viên Kỷ Bà được đầu tư

đồng bộ với các phân khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí đa năng cùng các hạng mục công trình phụ trợ, hệ thống giao thông nội bộ, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh và vườn hoa đa dạng; các hạng mục công trình của công viên được thi công mang bản sắc văn hóa của vùng đất Thái Bình, Kỳ Bá Hải Khẩu xưa như sóng cửa biển, cầu vồng bảy sắc trên bầu trời Thái Bình, một số sản phẩm đặc trưng của địa phương...

Sau gần 10 tháng tích cực thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, góp phần phát triển không gian kiến trúc, bảo đảm cảnh quan xanh, sạch, đẹp theo quy hoạch và định hướng phát triển thành phố Thái Bình. Đồng thời, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân.

MINH NGUYỄN



Các hạng mục công trình được thiết kế mang bản sắc văn hóa vùng đất Kỳ Bá Hải Khẩu xưa.

KẾT NỐI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH VÀ DOANH NGHIỆP

(Tiếp theo trang 1)

thỏa thuận phương án cấp vốn, ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Công ty Cổ phần Damsan và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường với tổng vốn đầu tư tín dụng đạt gần 1.000 tỷ đồng. Trong các doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh có 26 doanh nghiệp sử dụng 37,7ha đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp

với tổng dư nợ đến ngày 30/9 đạt 1.285 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình giới thiệu tổng quan về sản phẩm dịch vụ; sản phẩm cho vay đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chính sách khách hàng; các chương trình tín dụng ưu đãi năm

2023... Đại diện các doanh nghiệp phát biểu làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, đồng thời kiến nghị khi thực hiện quan hệ hợp tác với Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình như nơi lồng hơn về điều kiện cho vay, nâng hạn mức cho vay, có cơ chế lãi suất phù hợp...

MINH HƯƠNG

CỤC THUẾ TỈNH Tập huấn chính sách thuế và đối thoại doanh nghiệp quý IV/2023

Trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ "Đồng hành cùng người nộp thuế" năm 2023, sáng ngày 26/10, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và đối thoại doanh nghiệp quý IV/2023.

Tại hội nghị, hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn do Cục Thuế tỉnh quản lý đã được phổ biến Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm

tiền thuê đất của năm 2023; Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, ngày 24/6/2023 của Quốc hội; Thông tư số 63/2023/TT-BTC, ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cũng tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách thuế.

Thông qua hội nghị giúp các doanh nghiệp trên địa bàn cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới, từ đó nắm rõ và thực hiện đúng theo quy định.

MINH THẮNG

TIỀN HẢI Phát động trồng cây vụ đông ưa lạnh

Sáng ngày 26/10, tại xã Văn Trường, huyện Tiên Hải tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây vụ đông ưa lạnh năm 2023.

Vụ đông năm 2023, huyện Tiên Hải phấn đấu gieo trồng 4.063ha, gồm đậu tương 180ha, ngô 550ha, khoai tây 550ha, bí các loại 430ha, rau các loại 1.600ha... Tuy nhiên, do mưa ụng cuối tháng 9/2023 một số diện tích cây vụ đông bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Tiên Hải nhấn mạnh tầm quan trọng

của cây vụ đông trong sản xuất nông nghiệp, tuy là cây ngắn ngày nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Để bảo đảm gieo trồng 4.063ha cây vụ đông, huyện yêu cầu các địa phương trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất chủ động triển khai kế hoạch chi tiết cho từng vùng, từng loại cây trồng có lợi thế theo hướng chất lượng, an toàn, hiệu quả. Phát động rộng rãi phong

trào thi đua mở rộng diện tích cây màu ưa lạnh và thâm canh các cây trồng vụ đông; ngành nông nghiệp, các địa phương phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, thực đối, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện tốt khâu gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, thu hoạch các loại cây vụ đông, bảo đảm cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đại diện chính quyền các xã, thị trấn đã tham quan mô hình sản xuất trồng khoai tây vụ đông của xã Văn Trường.

MINH THẮNG

SỞ NỘI VỤ Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Đông Hưng



Đoàn kiểm tra việc niêm yết và thực hiện quy chế tiếp công dân.

Chiều ngày 26/10, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại huyện Đông Hưng.

Theo báo cáo của huyện Đông Hưng, đến nay 100% các thủ tục hành chính được công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả huyện và cấp xã. Từ ngày 15/12/2022 - 15/9/2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và cấp xã tiếp nhận giải quyết 67.906 hồ sơ; trong đó trực tuyến 7.568 hồ sơ, trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính 60.338 hồ sơ; hầu hết hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Các phòng, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong

tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, văn bản đi và đến. Công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tài chính công, tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số đều được triển khai và thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính công khai, minh bạch, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Đông Hưng đã đạt được, đồng thời đề nghị huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính sát tình hình thực tế để phục vụ chấm điểm. Thời gian tới, huyện Đông Hưng cần chỉ đạo, điều hành triển khai công tác cải cách hành chính quyết liệt hơn nữa để đạt các chỉ tiêu trên giao, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số...

Chiều cùng ngày, đoàn đã kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại xã Đông Cáp và thị trấn Đông Hưng.

HIỆU NGHĨA

ĐÔNG HƯNG Tập huấn công tác "Cải thiện dinh dưỡng" thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chiều ngày 26/10, UBND huyện Đông Hưng tổ chức tập huấn công tác "Cải thiện dinh dưỡng" thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho gần 90 đại biểu là cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu được cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh truyền đạt kiến thức về: Vai trò, nhu cầu các chất dinh dưỡng quan trọng cho bà mẹ, trẻ em,

nhất là phụ nữ mang thai và trẻ dưới 5 tuổi; các bệnh thừa và thiếu dinh dưỡng ở trẻ em; các can thiệp dinh dưỡng và thực phẩm; dinh dưỡng cho trẻ nhỏ trong tình huống khẩn cấp; phương pháp, kỹ năng truyền thông và hoạt động giáo dục truyền thông về dinh dưỡng tại cộng đồng; đánh giá, giám sát các chỉ số hoạt động cải thiện dinh dưỡng và thực hiện các chế độ thông tin báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ.

THU HIỀN